

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
หาดใหญ่ ในนามทีม C.A.Young Blood  
ได้แก่ นางสาวกัญ ทักนิษฐ์ ทองร่วง นาง  
สาววิสาลินี แก้วพรหม และ นายนิติธรรม  
วีรการณ นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 นำ  
ไอเดีย สร้างสรรค์ชนะใจกรรมการการ  
ประกวดแผนการประชาสัมพันธ์ ของกรม  
การขนส่ง กระทรวงคมนาคม รับโล  
ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา

นางสาวกัญ ทักนิษฐ์ ทองร่วง กล่าวว่า  
ทราบข่าวการประกวดจากการที่ อ.นิตยา ศรีภู  
ได้นำข่าวมาบอกในชั้นเรียน ว่าใครที่สนใจการ  
ประกวดแผนประชาสัมพันธ์บ้าง ประกอบกับเรา  
3 คนก็มีความสนใจในการเขียนแผน  
ประชาสัมพันธ์อยู่แล้วจึงส่งใบสมัครไป ปรากฏ  
ว่าผลงานของเราผ่าน เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ก็ได้  
มีโอกาสนำเสนอเชิงปฏิบัติการที่ จ.นครนายก

สำหรับการหาข้อมูลส่วนใหญ่จะมาจาก  
อินเทอร์เน็ต จากกรมขนส่งทางบก และทาง  
ตำรวจในส่วนสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ส่วนรูปแบบที่นำเสนอในแผน  
ประชาสัมพันธ์ของเรา เน้นการรณรงค์โดยใช้สื่อ  
พื้นบ้านภาคใต้คือบทหนึ่งตะลุง อ่านเป็น กลอน  
และเชิดตัวหนึ่งตะลุง ทั้งนี้เรามีหนึ่งตะลุงรูป  
แบบใหม่ที่พิมพ์เตอร์ไซค์และสวมหมวกกันน็อค  
แสดงให้คณะกรรมการได้ชมในวันประกวดนั้น

“สำหรับภาคใต้เราก็มีการแสดงเพื่อเป็น  
ภาคนำร่อง ต่อไปหากทางกองประกวดจะนำ  
ไปขยายผลสู่ภาคอื่นๆก็สามารถปรับเปลี่ยนไป  
ได้ตามภูมิภาค อาทิ ภาคเหนือ จะใช้การขับ  
ร้องเพลงซอ ภาคกลางใช้เพลงอีแซว และภาค  
อีสานใช้หมอลำ...” นางสาวกัญ ทักนิษฐ์...

การประกวดครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยส่งผล  
งานประกวดทั้งสิ้น 115 แห่งทั่วประเทศ คิดว่า  
น่ากลัวเหมือนกัน เพราะแต่ละทีมมีฝีมือเก่ง แต่  
จุดเด่นที่ทำให้เราได้รับรางวัล เป็นเพราะเราใช้  
สื่อที่มีความแตกต่าง จากทีมอื่นๆเป็นความคิด  
สร้างสรรค์ที่สื่อออกมาเพื่อคนในชุมชน ในขณะที่  
ทีมอื่นๆใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อมวลชน



# ‘C.A. Young Blood’ แชมป์ปชส. ‘นิเทศฯรุ่นแรก’ สร้างชื่อ ‘ม.หาดใหญ่’

“ตอนนี้ตื่นเต้นยังไม่หาย ตอนแรกเราก็  
ลุ้นๆกลัวไม่ได้ เมื่อชนะเลิศก็ดีใจ ภูมิใจ สมกับ  
ความเหนื่อยของเราและอาจารย์ที่ทุ่มเท  
ไป...” นางสาววิสาลินี กล่าวและว่า  
นางสาววิสาลินี แก้วพรหม กล่าวว่า  
มหาวิทยาลัย ของเราเพิ่งมีคณะนิเทศศาสตร์  
เป็นรุ่นแรก ทีมอื่นมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แต่เรา  
เป็นเด็กปี 2 การที่เราได้รับชนะเลิศ ก็ถือเป็นการ  
สร้างผลงาน และสร้างชื่อเสียงแก่คณะ รวมทั้ง  
เป็นการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักทั่วกัน  
“ทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนเรื่องงบ

ประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้ง อ.วิวัฒน์  
สัตยารักษ์ ก็ได้เรียกพวกเราไปนำเสนอแผน  
งานต่อหน้าอาจารย์ รวมทั้งเสนอแนะจุดต่างๆ  
อีกด้วย นางสาววิสาลินี กล่าวและว่า  
สำหรับครั้งต่อไปก็มีการประกวดแผนของ  
กระทรวงพลังงาน เป็นเรื่องการประกวด  
แผนการประชาสัมพันธ์พลังงานทดแทน ตน  
อยากเชิญชวนเพื่อนๆที่สนใจเข้ามาร่วมประกวด  
เพราะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่าง  
มาก อาจดูว่าเป็นเชิง วิชาการ แต่จริงๆแล้วรูป  
แบบการนำเสนอ นั้นจะขึ้นอยู่กับเรา คิด

สร้างสรรค์ขึ้นมามากกว่าว่าทำอะไรให้ไม่น่า  
เบื่อ เป็นการลับคมความคิดของเราเป็นอย่างดี  
นายนิติธรรม วีรการณ กล่าวไว้ว่า ในการ  
ทำงานเป็นทีมจะใช้หลักทีมเวิร์ค ทุกคนมีความ  
สามัคคี มีการแบ่งงาน แจกแจงรายละเอียดงาน  
ออกไปให้แต่ละคนรับผิดชอบ แต่ทุกคนก็มีหน้าที่  
ที่เป็นของตนเอง แล้วทำงานนั้นๆ จากนั้นก็นำ  
งานต่างๆ มารวมกัน และระดมสมอง อีกครั้งหนึ่ง  
เพื่อตกลงกันให้ได้ผลงานตามที่สมาชิกในกลุ่ม  
ต้องการ จากนั้นก็จะนำไปให้อาจารย์ตรวจทาน  
อีกครั้งในส่วนการใช้ภาษาให้สละสลวยขึ้น  
“การประกวดต่างๆตนมองว่าเป็นการเรียน  
รู้นอกห้องเรียนเป็นสิ่งดี การที่เราเรียนใน  
ห้องเรียนอย่างเดียว เป็นวิชาการมากเกินไป หาก  
เราได้นำความรู้มาปฏิบัติบ้างก็เป็นการฝึกฝีมือ  
เพิ่มทักษะ และประสบการณ์ของเรา ทำให้เรา  
มีความคิดสร้างสรรค์” นายนิติธรรม กล่าวและว่า  
สิ่งที่ได้จากการประกวดอย่างแรกคือเราได้

ประสบการณ์ เนื่องจากเราได้มีโอกาส workshop  
มีวิทยากรมาแนะนำเรื่องการวางแผนการ  
ประชาสัมพันธ์ ได้ความรู้มากขึ้น ได้เพื่อนจาก  
หลายสถาบันเงินรางวัลเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ตอบ  
แทนเรา แต่สิ่งที่เราต้องการมากกว่าคือเราอยาก  
หาประสบการณ์และสร้างผลงานแก่คณะด้วย  
นอกจากนี้ เรายังมีโอกาสเข้าฝึกงานกับ  
บริษัท สยามพีอาร์ ซึ่งเป็นบริษัทประชาสัมพันธ์  
ระดับประเทศ ในการฝึกงานตอนปี 4 เทอม 1 ซึ่ง  
เป็นโอกาสพิเศษเฉพาะผู้ได้รับรางวัลเท่านั้น ถือ  
เป็นการฝึกประสบการณ์ไปในตัว ■